



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 12 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เจาะลึก'ทุเรียน-มังคุดอินทรีย์'อีอีซี	แนวหน้า
2. เกษตรปลื้ม'ธนาкарโคนม'เพิ่มรายได้	กรุงเทพธุรกิจ
3. ส.โคนมวาริชภูมิพัฒนาอาชีพโคนมผ่าน 'ไทยนิยม ยั่งยืน' ยกระดับผลิตน้ำนมดิบ...	สยามรัฐ
4. ถอนกม.ตีทะเบียนหมา-แมว	มติชน
5. บังคับเลี้ยงหมาต้องฝังไมโครชิพ	เดลินิวส์
6. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ตุ๋น-จตุพร"หมดอนาคต ต้องปรับบทบาทที่ยั่งยืนใหม่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. คอลัมน์: ชาวปณคน คนปณชาว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. คอลัมน์: ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ	เดลินิวส์
9. กรมการข้าวหนุนชาวนาผลิต ข้าวมาตรฐานGAPเชื่อมโยงตลาด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ขึ้นทะเบียนหมา-แมว	แนวหน้า
11. 16 ปี มกอช	แนวหน้า
12. นายกฯสั่งทบทวน 'พรบ.หมา-แมว'	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : เจาะลึก'ทุเรียน-มังคุดอินทรีย์'อีอีซี

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 13684 หน้า : 8 (กลาง)

เจาะลึก'ทุเรียน-มังคุดอินทรีย์'อีอีซี

■ สศก.ชี้ผลตอบแทนดี-แนะปรับเข้าตลาดออนไลน์

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ศึกษาการผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พบว่า ด้านการผลิตทุเรียนอินทรีย์ จ.จันทบุรี มีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 20,807 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 63,513 บาท จ.ตราด ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 20,237 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 22,055 บาท และ จ.ระยอง ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 17,590 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 41,950 บาท มังคุดอินทรีย์ จ.ตราด ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 25,017 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 33,752 บาท จ.จันทบุรี ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 19,178 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 22,648 บาท และ จ.ระยอง ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 15,348 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 4,757 บาท ทั้งนี้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลผลิตต่อไร่ในแต่ละพื้นที่

ด้านการตลาด เกษตรกรที่ผลิตทุเรียนอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ 38 หากขายทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์จะมีต้นทุนการตลาด อาทิ ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 31 ให้ผลตอบแทนการตลาดร้อยละ 8 สำหรับมังคุดอินทรีย์ ส่วนใหญ่ขายผู้แปรรูป ร้อยละ 29 ของผลผลิต ส่วนกรณีขายมังคุดอินทรีย์แบบออนไลน์มีต้นทุนการตลาดร้อยละ 34 และมีผลตอบแทนการตลาดร้อยละ 18

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์มากถึงร้อยละ 97 และแนะนำให้ผู้อื่นซื้อผลไม้อินทรีย์ถึงร้อยละ 94 โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ (มกษ.) ของกระทรวงเกษตรฯ หรือตรา Organic Thailand โดยต้องการให้มีการจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ในตลาดเขต EEC ในรูปแบบสั่งจองล่วงหน้า (Pre order) และขายออนไลน์ส่งถึงผู้บริโภค จากผล

การศึกษา จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์มีผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคมีทิศทางปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จึงแนะนำให้มีการจัดงานหมุนเวียนไปในแต่ละจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค หรือมีศูนย์กระจายจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการค้าขายแบบออนไลน์” เลขาธิการ สศก. กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรปลื้ม'ธนาคารโคนม'เพิ่มรายได้

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 10977 หน้า : 5 (ซ้าย)

เกษตรกรปลื้ม'ธนาคารโคนม'เพิ่มรายได้

กรุงเทพฯธุรกิจ ● เกษตรกรกว่า 500 ราย
เข้าร่วมธนาคารโคนมทดแทนฝูง 90%
ปลื้มช่วยลดภาระ ลดต้นทุนและเพิ่ม
รายได้เพิ่มขึ้น 3.898 บาทต่อตัวต่อปี
สศก.แนะสหกรณ์กระตุ้นรับฝากเงิน
หวังเพิ่มเงินส่วนต่าง

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่าธนาคารโคนมทดแทนฝูง
เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฝากลูกโคเพศเมีย
ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพื่อให้เกษตรกร
สมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟาร์ม
ให้เกษตรกรสมาชิกมีแม่โคที่มีคุณภาพ
ไปทดแทนโคนมปลดระหว่างและลดต้นทุน
การผลิต ส่งผลสมาชิกสหกรณ์มีรายได้
เพิ่มขึ้นโดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559
มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการ
ธนาคารโคนมทดแทนฝูง พบมีว่าการ
ดำเนินงานในลักษณะฟาร์มรวม และบริหาร

โดยสหกรณ์ซึ่งรับฝากลูกโค-โครุ่น มาไว้ที่
ฟาร์มกลางของสหกรณ์ เพื่อเลี้ยงดูตามหลัก
วิชาการ ให้อาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัย
ส่งผลให้โคมีการเจริญเติบโตและสมบูรณ์
กว่าการเลี้ยงเองที่ฟาร์มของเกษตรกร และ
ยังเพิ่มโอกาสในการผสมเทียมติดเร็วขึ้น
เกษตรกรจะมีรายได้จากการรีดนมได้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อได้ระยะเวลาโคสาว
เติบโตและตั้งท้อง 3 เดือน จึงให้สมาชิก
มาไถ่ถอนคืนหรือขายให้แก่เกษตรกร
รายอื่น ซึ่งการถอนคืนโคสาว สมาชิก
อาจชำระเป็นเงินสด หรือเงินเชื่อ หรือให้
หักจากค่านำนมดิบที่นำมาขายให้สหกรณ์
โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางสหกรณ์จะกำหนด
รูปแบบการบริหารจัดการและบันทึกข้อมูล
อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559-
2560 มีการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง
ทั้งหมด 8 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เกษตรกร
ฝากโคทดแทนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด



จรรยา สุทธิไชยา

553 ราย จำนวนโคทดแทนที่ขายฝาก 1,712 ตัว
มูลค่าการขายฝากรวม 28,411,558 บาท
โดยเกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้ว
ทั้งหมด 381 ราย จำนวนโคสาวท้องที่ถอนคืน
1,199 ตัว มูลค่าการถอนคืนโคสาวท้อง
รวม 55,221,199 บาท ซึ่งเกษตรกรได้รับ
ปริมาณนํานมดิบจากแม่โคในโครงการ
สูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย
0.71 กก./ตัว/วัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 3.898 บาท/ตัว/ปี

ด้านรายจ่าย พบว่าเกษตรกรมี
รายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้อง 4 เดือน
จากธนาคารในราคาเฉลี่ย 46,056 บาท
ต่อตัว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรเลี้ยง
โคนมด้วยตนเองจนกระทั่งเป็นโคสาว
ท้อง 4 เดือน เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 49,296 บาทต่อตัว ซึ่งค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเฉลี่ย 3,240 บาทต่อตัว

สำหรับภาพรวมพบว่าเกษตรกร
สมาชิกธนาคารมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการในระดับค่อนข้างมาก
โดยเกษตรกรมากกว่า 90% ต้องการ
ใช้บริการของธนาคารในครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ควรมีแนวทางที่จะ
สนับสนุนให้เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้อง
ในทันอื่น เช่น ให้เกษตรกรฝากเงินที่ได้
จากการขายฝากไว้กับสหกรณ์ เมื่อถึง
เวลาถอนคืนก็ชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น
หรือการสนับสนุนให้เกษตรกรฝากเงิน
รายเดือนไว้กับสหกรณ์เพื่อใช้ในการถอนคืน
โคสาวท้องเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

ฉบับที่ : 23860 หน้า : 8 (บนซ้าย)

หัวข้อ : ส.โคนมวาริชภูมิพัฒนาอาชีพโคนมผ่าน 'ไทยนิยม ยั่งยืน' ยกกระดับผลิตน้ำนมดิบคุณภาพ

ส.โคนมวาริชภูมิพัฒนาอาชีพโคนมผ่าน 'ไทยนิยม ยั่งยืน' ยกระดับผลิตน้ำนมดิบคุณภาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนงบประมาณไทยนิยมยั่งยืนแก่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ยกกระดับผลิตน้ำนมดิบคุณภาพ ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด

สกท. : นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและยกระดับสหกรณ์โคนมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์โคนมเป็นกลไกหลักการปฏิรูปภาคเกษตร และได้รับงบประมาณ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และมอบหมายให้ สกท. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการศึกษาติดตามการดำเนินงานสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พบว่า ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 117 คน ครอบคลุมน้ำ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย ภูพาน นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน พังโคน อากาศอำนวย วานรนิวาส เจริญศิลป์ และพรรณานิคม โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือการรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่าย 2 ชนิด ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที ซึ่งเป็นการจำหน่ายให้กับโรงเรียนเป็นหลัก

เลขาธิการ สกท. กล่าวว่า สำหรับปี 2561 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 3 รายการ ได้แก่ 1. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม 2. รถห้องเย็นสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม ขนาด 6 ล้อ ขนาด 145 แรงม้า และ 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตนม ขนาด 100 ตารางเมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,450,000 บาท โดยภาครัฐอุดหนุน 3,105,000 บาท และสหกรณ์สมทบอีก 345,000 บาท

นางสาวจริยา กล่าวว่า ผลการดำเนินงานหลังสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ พบว่า สหกรณ์ฯ มีอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบได้จำนวน 120 ตัวอย่างต่อครั้ง และยังสามารถตรวจค่า Somatic Cell Count (SCC) ได้ในเครื่องเดียว ซึ่งก่อนได้รับงบประมาณไม่สามารถตรวจค่า SCC ได้ และสามารถรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกและฟาร์มโคนมที่ทำสัญญาซื้อขายได้ถึง 10,950 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละ 188,100 ล้านบาท (ก่อนเข้าโครงการ รวบรวมได้ 9,000 ตันต่อปี มูลค่า 162,900 ล้านบาท) และนำมาผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 20 - 21 ล้านถุงต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 19 ล้านถุงต่อปี และผลิตนมยูเอชที พานิชย์ได้ 16

ล้านกล่องต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 14 ล้านกล่องต่อปี ซึ่งนอกจากจะสามารถผลิตนมยูเอชทีที่มีอายุการวางจำหน่ายได้นานแล้ว ยังมีรถห้องเย็นสำหรับส่งนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกด้วย

นางสาวจริยา กล่าวว่า นอกจากนี้จากการสอบถามนางประภัสสร คำผอง ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด พบว่า อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ทั้ง 3 รายการ ช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อนำมาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับโรงเรียน รวมทั้งนมยูเอชที ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและหันมาดื่มนมที่ผลิตจากสหกรณ์ฯ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณการจำหน่ายในอนาคต ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ช่วยแก้ไขปัญหานมโรงเรียนรวมทั้งปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ที่ยั่งยืน

ถอนกม.ตีทะเบียนหมา-แมว

หลัง'โซเชี่ยล'รุมถล่มหนัก ปมคิดค่าธรรมเนียม450บ. ห่างคนทิ้ง-สุนัขบ้าระบาศ บิกตู'สั่งก.เกษตรฯทบทวน

'หมอธีระวัฒน์'ซึ่งยังไม่ถึงเวลาออก
กม.ตีทะเบียนหมาแมว เปิดช่องทิ้ง
สัตว์เลี้ยง ทำโรคพิษสุนัขบ้าระบาศ
หนัก กรมปศุสัตว์แจงขั้นตอน
กม. รับฟังความเห็นก่อนชงเข้า
สภช. (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

หมา-แมว

'บิกตู'สั่งทบทวนกม.หมา-แมว

กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบหลักการ
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่เป็นประเด็น
คือ จะให้เจ้าของสุนัขแมวขึ้นทะเบียนสัตว์
เลี้ยง และจ่ายค่าตีทะเบียนรวม 450 บาท เป็น
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน 50 บาท ค่าสมุดประจำ
ตัวสัตว์ 100 บาท และค่าเครื่องหมายประจำ
ตัวสัตว์อีก 300 บาท หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
ไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะให้ท้องถิ่นไปออก
กฎระเบียบในการดำเนินการนั้น จนเกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงเรื่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายพุทธิพงษ์
ปูลณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง กล่าวว่า เรื่องนี้นายกฯมีความกังวล
และได้ให้ข้อสั่งการในที่ประชุมเมื่อวันที่ 10
ตุลาคมที่ผ่านมาว่า เป็นเรื่องการจัดระเบียบ
รวมถึงการทูลเกล้าฯที่มีมาในอดีต อย่างไรก็ตาม
ก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่
เสนอกฎหมายดังกล่าวมีความตั้งใจแก้ปัญหา

ด้วยการขึ้นทะเบียนไม่ให้ทอดทิ้งสัตว์โดยไม่มี
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้นายกฯยังให้ข้อ
สังเกตอีกว่า ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องอัตรา
ค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่างๆ
ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนิน
การ จึงมอบหมายให้ กษ.และสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่อง
ดังกล่าวก่อนจะเสนอเข้า ครม.พิจารณาอีกครั้ง
นายกฯบอกว่า ส่วนตัวก็มีสุนัข และรักสุนัข
เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยว่ากฎหมาย
ดังกล่าวมันดี แต่ไม่อยากสร้างภาระให้กับ
ประชาชน เนื่องจากมีการแปรเจตนารมณ์
ไม่ตรงกับที่นายกฯตั้งไว้

ให้รอบคอบ-ไม่เป็นภาระประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาจากกรณีนายกฯเคยแสดงความเป็น
ห่วงสุนัขจรจัดที่จังหวัดระยองหรือไม่ นาย
พุทธิพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สวัสดิภาพสัตว์มาร่วมกันออกกฎหมายนี้ ส่วน
สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้
เลี้ยงได้นั้น กฎหมายดังกล่าวก็ครอบคลุมแต่
ในระยะเริ่มต้นก็คงเริ่มที่สุนัขและแมวก่อน
เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมเลี้ยง

เมื่อถามว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นปัญหา
มาก อาจจะไม่ถอนกฎหมายไปเลยหรือไม่ นาย
พุทธิพงษ์กล่าวว่า คงไม่ถึงกับถอนร่างกฎหมาย
แต่เป็นการทบทวน ข้อดีของร่าง พ.ร.บ.นี้มี
จำนวนมาก แต่การดำเนินการต้องออกให้
รอบคอบไม่กระทบกับประชาชน เพราะทุก
คนมีสัตว์เลี้ยง ถ้าทุกคนขึ้นทะเบียนก็ถือเป็น
เรื่องดี แต่ต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้อง

วิษณุชี้กม.หมา-แมวยังไม่ใช้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เป็นผู้เสนอให้ ครม.พิจารณา
ดังนั้น เมื่อเป็นเจ้าของร่างจึงควรชี้แจงรายละเอียดให้กับสังคมได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการกฤษฎีกายังต้องพิจารณาปรับแก้
อีกมากและต้องใช้เวลานาน ยังไม่มีผลบังคับใช้
ในทันที ในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย
กรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ได้แสดงความเป็นห่วงและกำชับ
ด้วยว่า การจัดระเบียบคนที่ชอบนำสุนัขและ
แมวมาเลี้ยงด้วยความเมตตา 20-30 ตัว จน
ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนรำคาญและมีปัญหา
จะต้องไปควบคุมว่าต้องเลี้ยงไว้กี่ตัว เลี้ยง
ไม่เกินกี่ตัวถึงจะต้องเสียภาษี

แย้มออกไม่ทันในรัฐบาลนี้

เมื่อถามว่าในที่ประชุม ครม. มีรัฐมนตรี
คนใดแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวบ้าง
นายวิษณุกล่าวว่า ไม่มี เพราะไม่มีใครเดือด
ร้อน เนื่องจากเห็นว่าเรื่องยังต้องถูกส่งไปให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และยังคง
รับฟังความคิดเห็นก่อน จึงจะส่งกลับเข้ามาให้
ครม.พิจารณาอีกครั้ง ยังต้องใช้เวลามากหลาย
เดือนและคาดว่าจะไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ มีเพียง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯที่ชี้แจงให้ ครม.
เข้าใจ นายกฯก็บอกว่าอาจจะมีปัญหา ขอให้ไปดู
ที่กฤษฎีกาให้ตัวโทษเป็นอย่างไร รวมถึงนายกฯ
ยังบอกว่ามีกฎหมายจัดระเบียบเป็นเรื่องที่ดี แต่
ต้องระวังอย่าให้เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน
โดยเฉพาะคนที่เขาเมตตาสัตว์เลี้ยง เลี้ยงสัตว์และนำ
สัตว์มาไว้จำนวนมาก เพื่อดูแลจากการทิ้งขว้าง
ซึ่งถือว่าดี อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐบาลหน้าไม่ชอบ
กฎหมายนี้ก็นิ่งเฉยเอาไว้ เหมือนกับรัฐบาลนี้ที่
เคยต่อกฎหมายของรัฐบาลก่อนหลายฉบับ แต่
กฤษฎีกาต้องตรวจไป

เมื่อถามอีกว่าหากสังคมไม่เห็นด้วยกับ
กฎหมายฉบับนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่ ครม.จะ
พิจารณาถอนมติดังกล่าว นายวิษณุกล่าวว่า ได้
เพราะที่ผ่านมาก็มีหลายฉบับ เนื่องจากเมื่อเข้า
กฤษฎีกาแล้วมีการแก้ไขจำนวนมาก กระทรวง
จึงเห็นว่าหากแก้ไขมากก็ไม่ควรดำเนินการ

ต่อ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ถือเป็นเจตนาดีของกระทรวงเกษตรฯ แต่บางครั้งมีการพูดกันไปโดยยังไม่ทันได้เห็นตัวกฎหมาย ดังนั้น จึงอยู่ที่กระทรวงเกษตรฯจะต้องชี้แจงกับกฤษฎีกา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากกฎหมายฉบับนี้ กำลังหาทางยกเว้นหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

หมอจุฬาฯ ค้านเก็บค่าทะเบียน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วย หากจะทำการขึ้นทะเบียน ณ เวลานี้ เพราะบริบทของประเทศไทยไม่เหมาะสมทำเช่นนั้น เนื่องจากกังวลว่าเมื่อมีการขึ้นทะเบียน แม้จะบอกว่าการขึ้นทะเบียนหมา ประเด็นคือ คนที่เลี้ยงเยอะๆ จะยิ่งนำไปหรือไม่ เราต้องพิจารณาบริบทตามความเป็นจริงของประเทศไทยด้วย ทางที่ดีตอนนี้อย่างน้อยการขึ้นทะเบียนแล้ว และทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขแมวให้ได้มากที่สุด ต้องทำตรงนี้ได้ดีเสียก่อน และให้มีประสิทธิภาพจริงๆ เพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความมีประสิทธิภาพพอกพอเลย

หัวหน้าเหมา-แมวมาปล่อย

“ผมไม่เห็นด้วย เพราะกลัวว่าจะมีคนเหมาแมวมาปล่อย ผมไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่ถึงเวลาจริงๆ เราอาศัยความร่วมมือจากประชาชนที่มีความกรุณาสัตว์ เลี้ยงหมาแมวจำนวนมากๆ อย่างหลายพื้นที่ หลายหมู่บ้านมีคนเลี้ยงหมาแมวเป็นสิบตัว แต่ปล่อยให้เดินเป็นอิสระได้ เราต้องอาศัยจุดนี้ให้พวกเขาช่วยกันดูแลและนำสุนัขแมวที่เลี้ยงมาทำหมันเพื่อควบคุมประชากร และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แต่หากเราออกกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ป้องกันการทิ้ง จะยิ่งเกิดการทิ้งสัตว์เลี้ยงมากขึ้น สุดท้ายพวกสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะไร้คนดูแล จะอดอยาก และการป้องกันคุมกำเนิดก็จะเข้าไม่ถึง หมาจะดุร้ายมากขึ้น โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็สูงขึ้น และเสี่ยงที่จะกัดคนกัดเด็กมากกว่าเดิม แบบนี้จะเป็นปัญหา” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

แนะทำหมัน-ฉีดวัคซีนแทน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า การให้ขึ้นทะเบียน

450 บาทต่อตัวนั้น จะยิ่งสร้างปัญหา ณ ขณะนี้ทางที่ดีมาตรการฉีดวัคซีนและทำหมันต้องทำให้ได้ดีกว่า เพราะที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำดีแล้วหรือไม่ มีประสิทธิภาพจริงหรือ คนจะออกกฎหมายคิดดีแล้วหรือยัง หรือไม่คิดถึงผลกระทบจะเกิดขึ้น คนออกกฎหมายไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยหรืออย่างไร หากออกจริงและเกิดปัญหาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ จะทำแบบเมืองนอกไม่ได้ อย่างบางประเทศใช้วิธีฆ่าหมาแมวไม่มีเจ้าของ และค่อยออกกฎหมายขึ้นทะเบียนคนควบคุม แต่ประเทศไทยทำไม่ได้ เราก็คงต้องใช้วิธีควบคุมประชากรด้วยการทำหมัน และฉีดวัคซีน โดยอาศัยความร่วมมือกับประชาชน ไม่ใช่มาออกกฎหมายแบบไม่คิดผลกระทบเช่นนี้ ส่วนเรื่องการฝังชิปสุนัขแมวนั้น ไม่ต้องทำหรอก ทำมานานก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก

สธ.ชี้เจ้าของติดเชื้อเอง-ดับเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) มีผู้เสียชีวิต 7, 5, 5, 14 และ 11 ราย ตามลำดับ ส่วนในปี 2561 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 กันยายน 2561 มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 16 ราย จาก 14 จังหวัด จากบุรีรัมย์และระยอง จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง นongคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย สัตว์นำโรคจากสุนัข 15 ราย แมว 1 ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของถึงร้อยละ 60 โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งถูกสุนัขที่ตนเองเลี้ยงกัด ชวนและคิดว่าไม่เป็นไร ทำให้ไม่เข้ารับการรักษา

กรมปศุสัตว์แจงขั้นตอนกม.

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ...ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอนั้น ครม.ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทน

แห่งชาติ (สนช.) พิจารณานั้น ในรายละเอียดของกฎหมายกำหนดให้เจ้าของสัตว์ เบื้องต้นจะใช้กำกับดูแลหมากับแมวไปก่อน นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน อัตราค่าขึ้นทะเบียนรวมประมาณ 450 บาท/ตัว

“หากประชาชนมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ.ดังกล่าว ขอให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ หรือทางอีเมล info@dld.go.th หรือทางเฟซบุ๊กปศุสัตว์ก้าวหน้า <https://www.facebook.com/livestocknews> นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวรับฟังความคิดเห็นก่อนขงสนช.

นายสรวิศกล่าวว่า สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่กรมปศุสัตว์เสนอ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 วัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ในสาธารณะ และการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในระหว่างนี้กรมปศุสัตว์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ อย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติได้จริงได้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอื่นๆ กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า จะรับฟังรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช.ต่อไป

เผยยังไม่แน่เก็บค่าธรรมเนียม

“กฎหมายนี้เบื้องต้นไปเพียงร่าง ยังต้องไปพิจารณาหารือกันอีกหลายขั้นตอน จนกว่าจะถึงขั้นเข้าสภาผู้แทนราษฎร อาจมีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมลงอีก หรืออาจจะไม่เก็บเลยก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับการหารือก่อนการประกาศใช้เป็นกฎหมายและมีผลบังคับ การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การออกข้อบัญญัติของ

ถึนในการขึ้นทะเบียนสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอื่นๆ กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า จะรับฟัง รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช.ต่อไป” นายสรวิศกล่าว

นายสรวิศกล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯกรมปศุสัตว์เป็นผู้เสนอสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาประกบกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะกรรมการของ สนช.ตามขั้นตอนทั่วไปอย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ของกรมปศุสัตว์ เมื่อผ่านมติ ครม.แล้ว จะต้องส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาควบคู่กับฉบับ (ร่าง) พระราชบัญญัติของคณะกรรมการของ สนช. หากผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จะต้องเข้าสู่ที่ประชุม สนช.อีก 3 วาระ จึงจะออกมาเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างมาก ทั้งผู้เลี้ยงหมา-แมว ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการคิดค่าธรรมเนียม เพราะเกรงว่าจะทำให้มีคนนำหมา-แมวไปปล่อยมากขึ้น

บังคับเลี้ยงหมาต้องฝังไมโครชิพ

นายคิระ ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีกรมธรรม์ (กรม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเน้นย้ำเรื่องการควบคุมทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 ที่บังคับใช้มาแล้วจะนำ พ.ร.บ.ใหม่มาพิจารณาในรายละเอียดทั้งนี้ความสำคัญของกฎหมายใหม่เบื้องต้นน่าจะเน้นการควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์และควบคุมปริมาณสัตว์เลี้ยงไม่ให้เพิ่มจัมซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสัตว์และการเป็นพาหะนำโรคมารู้นด้วย ทั้งนี้การลงฝังไมโครชิพและลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯนั้น

ในแต่ละปียังมีปริมาณไม่มากนักปีละ 5,000-6,000 ตัว เท่านั้น กฎหมายดังกล่าวจะทำให้เพิ่มการปริมาณการลงทะเบียนได้ทั้งนี้ เนื่องจาก กทม.ไม่ได้เก็บข้อมูลสถิติในส่วนของสัตว์เลี้ยงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและกำหนดแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้เนื่องจากที่ผ่านมา กทม. ดำเนินการฝังไมโครชิพและลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนจึงต้องพิจารณาว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้หรือไม่อย่างไร

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับสถิติประชากรสัตว์ในกรุงเทพฯ นั้นในส่วนของ กทม. มีการเก็บข้อมูลในส่วนของสุนัขเท่านั้น โดยข้อมูลล่าสุดที่ กทม. ได้จัดเก็บร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558 พบว่ามีสุนัขเลี้ยงจำนวน 594,375 ตัว และสุนัขไม่มีเจ้าของ 102,490 ตัวแต่หลังจากนั้นสำนักงานสถิติจังหวัดไม่มีการทำสำรวจอีก ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีข้อมูลจากการประเมินภาคว่าจะมีสุนัขเลี้ยงประมาณ 600,000 ตัว.



เมืองไทย 360°

“ตุ-จตุพร”หมดอนาคต ต้องปรับบทบาทที่ยืนใหม่

นอกเหนือจากเป็นผลต่อเนื่องมาจากโทษจำคุกคดีหมิ่นประมาท ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวนานนับสิบปีแล้ว สำหรับ “ตุ” จตุพร พรหมพันธุ์ ที่เวลานี้เป็นประธาน นปช.เพียวๆ โดดๆ แล้ว นาที่ในอนาคตในเส้นทางการเมืองถือว่ามืดมิดไปพร้อมๆ กัน

ที่ผ่านมาหากจำกันได้ จตุพร พรหมพันธุ์ เคยประกาศให้พันธมิตรสัญญา กับสังคมอย่างชัดเจนไปแล้ว เมื่อครั้งที่มีการรณรงค์ลงประชามติ ร่าง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ ว่า “หากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติมีผลบังคับใช้ ผมจะไม่ลงสมัคร ส.ส. ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด” ตอนนั้นเขาพูดแบบ เต็มปาก เต็มใจ เสียงดังฟังชัด

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจาก “สถานะ” ที่ต้องยอมรับความจริงว่า ในเส้นทางของมวลชนคนเสื้อแดงหรือ นปช. จะถือว่าได้รับการยอมรับ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า เมื่อมี “ตุ” จตุพร แล้ว ก็ต้องมีอีกคนคือ “เต็น” ธีรภูมิ ไสยเกื้อ ที่แม้ว่า “มาทีหลัง” แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หากพิจารณาจากสถานะก็ถือว่า “ล้ำหน้า” กว่าคนแรกไปไกล แม้ว่าเทียบกันจาก “ชื่อ” ระหว่าง “ตุ” กับ “เต็น” รับรองว่า “ตุ” เหนือชั้นกว่ามาก ทั้งจากประสบการณ์การต่อสู้ตั้งแต่ในร่วมทศวรรษที่ผ่านมา เคยลงสนามต่อสู้ทางการเมืองของจริง ตั้งแต่ยุค “พฤษภาทมิฬ” ปี 35 ที่เริ่มฉายแววโดดเด่นมาแล้ว ขณะที่ตอนนั้น ธีรภูมิ ยังเป็น “รุ่น” เพิ่งโลดแล่น ซ้ำๆ ใน “สภาจึก” มาเมื่อไม่กี่ปีหลังมานี้เอง หรือก่อนหน้านั้นก็อาจเป็นนักใต้เวที ได้รางวัลในรายการยูทูปหนึ่งเท่านั้น

แต่ด้วยลีลาและการเข้าถึงระดับ “ชาใหญ่” ในพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะ “ระดับความใกล้ชิด” กับครอบครัว “ชินวัตร” ของ ทักษิณ ชินวัตร หลายคนมองเห็นว่า ธีรภูมิ ไสยเกื้อ ทำได้แนบชิดกว่า ประกอบกับบทบาทและลีลาของ จตุพร พรหมพันธุ์ ที่ดูเด็ดขาด เดินหน้าชนกับฝ่ายตรงข้ามมานาน จนกลายเป็น “ติดภาพลบ” ไปเสียอีก



ธีรภูมิ ไสยเกื้อ



จตุพร พรหมพันธุ์

หากโฟกัสเฉพาะ จตุพร พรหมพันธุ์ มันก็พอเข้าใจได้ว่า สำหรับเขาแล้วต้องแสดงบทบาทแบบนี้ ต้องเดินในเส้นทางใหม่ อย่างน้อยช่วงการตั้งพรรคเพื่อชาติหากเป็นจริงเป็นจังมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทใหม่ที่เหมือนกับบีบให้เขาต้องเล่นแบบนี้ อย่างน้อยหากได้ผลตามเป้า หลังการเลือกตั้งได้ ส.ส. เข้ามาเป็นกอบเป็นกำก็ย่อมมีพลังต่อรองใน “เกมตัวเลข” ที่ต้องแย่งชิงกัน รวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสกัดกั้น คสช.

สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดก็คือ ช่วงพิจารณาโคเวตารัฐมนตรี ธีรภูมิ ก็ได้รับโอกาสก่อน ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล มาจนถึงเลื่อนขั้นเป็นรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่วินิจฉัยช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถมยังได้รับความไว้วางใจให้คุม “ถุงเงิน” ระหว่างการประชุมทางการเมืองอีกด้วย ซึ่งถือว่าภารกิจแบบนี้ ไม่ธรรมดา ต้องได้รับความไว้วางใจ หรืออย่างน้อยก็ต้องแสดงบทบาท “พิเศษ” จนได้รับความไว้วางใจ

หันมาทางฝ่าย จตุพร พรหมพันธุ์ บ้าง แทบจะเป็น “ฟ้ากับเหว” ส่วนใครเป็นแบบไหน ก็ให้พิจารณากันเอาเอง เพราะหากบอกว่าตำแหน่งในโควตาแก่นำนาคคนเสื้อแดง ไม่ว่าจะตำแหน่งทางการเมือง ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว รับรองว่าชื่อของ จตุพร ต้องได้รับการพิจารณาในอันดับต้นๆ แน่แน่นอน นอกเหนือจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ต้องลุ้นอันดับเท่านั้น

เมื่อย้อนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็อย่าได้แปลกใจที่จะเริ่มเห็นท่าทีใหม่ๆ ของ จตุพร พรหมพันธุ์ หลังจากพ้นโทษจำคุกในคดีหมิ่นประมาท ที่ทำให้เขาขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง อีกทั้งยังมีคดีอาญาอีกหลายคดียาวเป็นหางว่าวรออยู่ข้างหน้า และแม้ว่าเมื่อเทียบกับ ธีรภูมิ ไสยเกื้อ ที่ยังมีคดีติดตัวเหมือนกัน แต่ในเมื่อยังไม่ถึงที่สุดยิ่งอีกยาว เส้นทางที่เห็นในอนาคตอันใกล้มันถึงได้ต่างกันสุดกู่ และเป็นเหตุผลที่ต้อง “แยกเดิน” กันคนละทางไปก่อน

แน่นอนว่า สำหรับ ธีรภูมิ ไสยเกื้อ ย่อมมั่นคงในพรรคเพื่อไทย หากเปรียบกับบริษัทนี่ถือว่าเป็น “บริษัทแม่” สวัสดิการ หรือผลตอบแทนย่อมดีกว่า “บริษัทย่อย” หรือว่าพรรคสาขาในทางการเมือง และที่สำคัญก็คือ ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงให้เปลืองตัว

แต่สำหรับ จตุพร พรหมพันธุ์ ในเมื่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ไม่อาจลงสมัคร ส.ส. ได้ ทั้งในแง่ทางกฎหมายบังคับ หรือว่า “คำพูด” ที่เคยประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ มันทำให้จำเป็นต้องเลือกมองหาที่ยืนใหม่ ต้องแสดงบทบาทใหม่ให้เหมาะสมกับตัวเอง นั่นคือ การร่วมกันตั้งพรรคการเมืองใหม่ ที่ตามข่าวบอกว่าชื่อ “พรรคเพื่อชาติ” อะไรนั่น ก็เพื่อรองรับสถานะใหม่ ต้องการสร้าง “การต่อรองใหม่” ให้กับตัวเอง

แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่พ้นร่มเงาของบุคลากรของพรรคเพื่อไทย และเครือข่ายคนเสื้อแดงอยู่ดี ไม่ว่าจะจะมีชื่อหลายชื่อโผล่เข้ามา เช่น นายพดล ปัทมะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ ทนง พิทยะ ที่ตามข่าวถูกวางไว้เป็นบัญชีเสนอชื่อเป็นนายกฯ ของพรรค ซึ่งทุกคน หากพิจารณาจากแบ็กกราวนด์ ล้วน

เป็น "เด็กในบ้านของนายใหญ่" ทั้งสิ้น แม้จะหมายเหตุเอาไว้ล่วงหน้าว่า มันยังไม่ซัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ได้เห็นความเคลื่อนไหวมาแบบนี้ และถึงอย่างไรก็ต้องติดตามเส้นทางข้างหน้าว่าจะลงเอยแบบไหนด้วย อย่างน้อยเชื่อว่าทำให้หลายคนในพรรคเพื่อไทย เกิดอาการหวั่นไหวไม่น้อย

ขณะเดียวกัน หากโฟกัสเฉพาะ จตุพร พรหมพันธุ์ มันก็พอเข้าใจได้ว่าสำหรับเขาแล้วต้องแสดงบทบาทแบบนี้ ต้องเดินในเส้นทางใหม่ อย่างน้อยข่าวการตั้งพรรคเพื่อชาติ หากเป็นจริงเป็นจัง มันก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทใหม่ที่เหมือนกับบีบให้เขาต้องเล่นแบบนี้ อย่างน้อยหากได้ผลตามเป้าหมายการเลือกตั้งได้ ส.ส. เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ ก็ย่อมมีพลังต่อรองใน "เกมตัวเลข" ที่ต้องแย่งชิงกันรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสกัดกั้น คสช.

ส่วนแนวทางแบบนี้จะใช้แผน "แยกกันเดิน รวมกันดี" ที่พูดถึงกันหรือไม่ แต่สำหรับ จตุพร พรหมพันธุ์ แล้วแบบนี้แหละคือ ที่ขึ้นใหม่ ในฐานะผู้มีอิทธิพลในพรรคใหม่ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองใหม่ โดยเฉพาะกับ "นายใหญ่" ที่ถึงเวลานั้น น่าจะประเมินกันใหม่ !!.



ข่าวปนคน คนปนข่าว

● พ่อแม่รังแกฉัน!! “แก้วสรร” สอน “อึ้งอึ้ง” อย่าเอาแต่โทษเผด็จการ ที่ “เฮียไอ้ค” โดนแรงๆ เพราะ “พ่อชิน-แม่อ้อ” เอาชื่อไปใช้แรงๆ เสี่ยงคุกตารางเอง เทียบ “เงินปากถุง” คล้าย “หุ่นชินคอร์ป” ใช้ชื่อลูกๆ ชุกจนเคยตัว เผยให้โอกาส “ไอ้ค” ขึ้นสอบสวนแล้ว ไม่ยอมมพูดความจริงเอง เห็นใจ“เกิดที่ไหนไม่เกิด”

เกิดที่ไหนไม่เกิด .. ย้อนศรอย่างเจ็บแสบจาก แก้วสรร อดีโพรธิ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ผ่านบทความ “กฎหมายไทย.. รังแกเด็ก..รับใช้เผด็จการ ???” ..เป็นบทความที่ตอบได้



แก้วสรร อดีโพรธิ

ด้วยว่า หลักฐานมันแน่นหนา จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้มูลความผิดฐานฟอกเงิน .. ขนาด “ดีเอสไอ” ยุคที่ ธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นอธิบดี อยู่ในอาณัติ “ระบอบทักษิณ” ตั้งเนิ่นนาน ยังปิดปากทักท้วงให้ “ลูกนายใหญ่” ไม่ได้ ..

แล้วที่ “ลูกไอ้ค” ต้องโดนแรงกว่าลูกตาสีตาสา ก็มาจาก “ความเหี้ยม” ของ “พ่อแม่บังเกิดเกล้า” ..ทั้ง “พ่อชิน” ทักษิณ ชินวัตร-“แม่อ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นั้นแหละ .. ด้วยพฤติกรรม “ชุกของสกปรก” ใส่ในชื่อลูกทั้งสาม พานทองแท้-พินทองทา-แพทองธาร จนเคยชิน .. เทียบให้เห็นจะๆ กรณี “เงินปากถุง” ทุจริตเงินกู้ กรุงไทย-กฤษฎาตามหาหนคร ก็ไม่ต่างจากครั้งชื้อขาย “หุ่นชินคอร์ป” ที่ใช้ชื่อลูกๆ บังหน้า .. คดีชื้อขาย “หุ่นชินคอร์ป” โชคดีหน่อยตรงที่โดนแค่ “ยึดทรัพย์” ที่ไม่พียงได้ ทำเงินหล่นไปไม่มาก 4.6 หมื่นล้าน .. แต่ “เงินปากถุงกรุงไทย” มันเป็นความอาญา ศาลชื้อปล่อยกู้โดยมิชอบ ลามไปถึง “ยอดขายนายไอ้ค” ที่แปลงธุรกรรมชื้อขาย “ฟอกเงิน” อย่างช่วยไม่ได้ .. ไม่เท่านั้น “มือปราบแก้วสรร” ยังออกตัวแทน “พานทองแท้” ด้วยว่า “ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรเลย” แต่ถูก “เลขาฯมารดา” เอา “ลุยเซ็น” ไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น ..



พานทองแท้-แพทองธาร ชินวัตร

ที่สำคัญเคยให้โอกาสในชั้นสอบสวนของ คตส.แล้ว แต่ “พ่อไอ้ค” ไม่ยอมมพูดความจริง ก็เลยต้องโดนคดี .. “ลูกๆ ไม่ได้ทำอะไรแรงๆ เลย โดนแรงๆ ก็เพราะพ่อแม่เอาชื่อไปใช้แรงๆ เสี่ยงคุกตารางทั้งสิ้น” อ.แก้วสรร บอกไว้อย่างนั้น .. พร้อมลงท้ายอย่างท้อแท้ “มันไม่ใช่เรื่องเผด็จการ หรือประชาธิปไตยอะไรเลย...เด็กเอ๊ยเด็ก..เกิดที่ไหนไม่เกิด”

● อีกแล้วครับท่าน!! “รัฐบาล คสช.” ถอยไม่เป็นท่า ปม ครม.ผ่านร่าง กม.เก็บภาษี-ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ที่ช่องโหว่อ้อ-เพิ่มภาระ ปชช. เจอ “ทาสหมา-แมว” ดำขรมเมือง ร้อนถึง “ลุงตุ๋” ต้องสั่งทบทวนใหม่ “เสียรังวัด” ช้าร้อยห้ามนั่งท้ายกระบะ-ยาแรงไม่พอกใบขับขี่ จะเลือกตั้งอยู่แล้ว ยังทะเล่อทะล่า “เสียฟอร์ม-เสียแต้ม” ไม่เลิก

วิพากษ์กันหนัก .. หลังครม.ที่ “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งหัวโต๊ะ ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับ พ.ศ... แก้ไขเพิ่มเติม 2557” .. สาระสำคัญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ตามที่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยเริ่มนำร่อง “หมา-แมว” เป็นลำดับแรก .. ไม่ทันสิ้นเสียง “ท่านไอ้กู” พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล ที่แถลงเรื่องนี้ ก็ถูกหยิบยกไปโจมตีในโลกสังคมออนไลน์ ในทันที .. กระแสวิพากษ์ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ แต่ “คาใจ” ในส่วนของ “ตัวเลขค่าใช้จ่าย” ขึ้นทะเบียน .. สิทธิรวม 1 ตัว ตก 450 บาท หากฝ่าฝืนมีโทษปรับแรงถึง 2.5 หมื่นบาท .. ก่อเป็นกระแสความ โจมตีรัฐบาลอย่างหนัก บางรายถึงขั้นด่าเหมาๆ ไปว่า สงสัยถึงแตก มาหารายได้จาก “ทาสหมา-ทาสแมว” .. มีข้อมูลว่า “สัตว์เลี้ยง” ในเมืองไทยอับเฉา เมื่อ มี.ค. 61 มี



กฤษฎา บุญราช

“สุนัข-แมว”รวม 4.6 ล้านตัว .. แบ่งเป็น “น้องหมา” 3.5 ล้านตัว ส่วน “น้องเหมียว” ล้านเศษๆ จำนวนนี้ถูกตีว่า “จรรจัด” แค่นั้นกว่าตัว .. คำนวณคร่าวๆ หากนำร่องขึ้นทะเบียนหมา-แมว สำเร็จ เจ้าของที่ตามกฎหมายครบถ้วน เงินไหลเข้ากระเป๋า รัฐเหินหาๆ 2 พันล้านบาท ..

ด่ากันขรมเมือง แค่ข้ามคืน “ลุงตุ๋” จำต้องเสียฟอร์ม “อีกแล้วครับท่าน” ลังข้ามประเทศ จากอินโดนีเซีย ให้ทบทวนกฎหมายฉบับดังกล่าวทันที .. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวก่อนจะเสนอเข้า ครม. พิจารณาอีกครั้ง .. ร้อนถึงเจ้าภาพอย่าง นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ระบุว่ กฤษฎา บุญราช รรม.เกษตรฯ เรียกประชุมด่วน ก่อนมีมติขอ “ถอนร่างกฎหมาย” ออกมาก่อน .. อ้างคำสวยๆ ว่า ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม .. แต่ถามกลับว่า ก่อนที่จะคลอดเป็น “มติ ครม.” พะนะท่าน ที่นั่งหัวโต๊ะได้ในที่



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

ประชุม ไม่คิดจะหักท้วง “ช่องโหว่-ข้อห่วงใย” อะไรกันบ้างเลยหรือ .. นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ “รัฐบาลลุงตุ๋” มีพฤติกรรมในทำนอง “เสียหน้า-เสียแต้ม” แบบนี้ .. จำกันได้ดี คำสั่งมาตรา 44 ห้ามนั่งท้ายกระบะช่วงสงกรานต์ เจอถล่มจนต้องยกเลิกการบังคับใช้ไปท้ายที่สุด .. หรือกรณี การเพิ่มโทษ

ปรับผู้ที่ไม่พก “ใบขับขี่” ที่ทะเล่ทะเล่ ออกมาแบบไม่ถามไถ่ ข้อคิดเห็นประชาชนก่อน .. เหมือนลืมไปว่าจะเลือกตั้งอยู่มร่อ ยังสร้างเรื่อง “เสียฟอร์ม-เสียริงวัด” ไม่เล็ก.

● ไม่สนใจ หรือไม่มีใครเอา!! “เสียมิ่ง” คงเส้นคงวา “ปั่นกระแส-สร้างราคา” เก่งเหมือนเดิมลงทุนเปิดโรงแรม ตั้งโต๊ะแถลงเชิญร่วมงาน “พลังประชารัฐ” ทั้งที่เมาก็กันแฮ่ด เสนอตัวเองแต่ “บีกทหาร” ไม่สนใจ เหตุไรราคา พรรคพวก “ทีมเสียวง” ที่เจอดีไม่เล็ก ยังสายหัวก็เลยพลิกวิกฤต เบะท่าสนใจการเมือง-คนชนทำงานเยอะ

วางท่าใหญ่โต .. คนดัง “เสียวมิ่ง” มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกฯ รัฐบาลนายสมัคร นัดแถลงข่าวด่วน .. ก็นึกว่าเรื่องคอขาดบาดตายอะไร ที่ไหนได้ ซึ่งแจ้งกรณีกระแสข่าวเตรียมไปซุก “พรรคพลังประชารัฐ” ..ประกาศชัดแจ้ว “ไม่เคยเข้าไปพบกับหัวหน้าพรรค หรือผู้ใหญ่ในพรรค หรือขอไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ ไม่คิดจะไปอยู่กับพรรคนี้เลย” ..ทำความกันนิต สับดาห์ก่อน มีข่าวว่า “มิ่งขวัญ” เสนอตัวผ่าน “บีกทหารใหญ่” ไปถึง “นายกฯตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอเข้าร่วมคอก “พลังประชารัฐ” ..ที่แรกแนวโน้ม “บีกทหาร” ก็ดูสนใจ ด้วยชื่อชั้นระดับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ รัฐบาลพรรคพลังประชาชน .. ถ้าได้มาตีปี๊บกันตุ้มๆ ว่า ดึง “แกนนำเพื่อไทย” มารวม “พรรคทหาร” แค่คิดก็มันยกเรื่อง .. ไม่เท่านั้น “เสียวมิ่ง” ยังเสนอขายฟ่วง ถ้าดีลกันจริง มีเพาเวอร์ดึง “เบอร์ใหญ่ระบอบแมว” มาร่วมอีกโขง .. โยงชื่อ นพดล ปัทมะ อดีต รรม.ต่างประเทศ และทนายส่วนตัว ทักฉิน ชินวัต มาชื่อหนึ่ง .. อ้างขี้ยาบัก เป็นการส่วนตัว ทำเอา “บีกประชารัฐ” ตาโต สอຍมาได้ “ฝ่ายแมว” มีสะเทือนแน่ .. เพื่อให้ขัวร์ “บีกประชารัฐ” ก็เลยสั่งเช็กให้แน่ ปรากฏว่า ทุกสายรายงานตรงกัน “บีมี่เก้” หมดราคา ค่างวด ตั้งแต่เลือกตั้งปี 2554 นุ่น .. ก็อยู่ดีไม่ว่าดี ก่อหวอดใช้ฐานผู้แทนอีสาน จะไป



มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

เคลมเอาตำแหน่งแคนดิเดต นายกฯ ตอนเลือกตั้งปี 54 กับ “นายใหญ่” ..ไม่ประมาณตัวแบบนี้ “ทักษิณ” สั่งดองยาว ที่แรกได้ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 6 ก็ดีอกชกลม เจอส่ง “น้องปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาเท่านั้นแหละ ก็หงอยรับประทัน .. เลือกตั้งเสร็จ อากาหนัก ไม่มีบทบาทอะไรในพรรค พอ “รัฐบาลปู” โดนประท้วงหนักๆ ปี 2556 ก็ตั้งโต๊ะแถลงลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.-สมาชิกเพื่อไทย เจอพรรคพวกตำไล้หลังเปิดเบิ่ง .. หลังจากนั้นหายจ้อย ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ โผล่มาอีกที ก็เป็นข่าวเสนอตัวขอร่วม “ก๊วนประชาธิปไตย” ดีแหละ ..

พอรู้ตัวว่า “บ๊ักทือปูด” ไม่เล่นด้วย จังหวะเดียวกับที่ “นพดล” เพื่อนซี้ ประกาศล้ม ไม่ไปไหน ขออยู่กับ “นายชิน” .. ทางไม่ดี “เฮียมิ่ง” ก็โยกสายกลับมาตีลผ่านทาง “คนคุ้นเคย” อย่าง “สถาพีเฮียกวง” ที่เคยเป็นทีมเดียวกันมาก่อน แต่ก็เจอตอกหงาย โควตาเต็ม เข้าให้อีก .. พอดีอไม่เลิก ก็เลยเจอย้อนศรผ่าน “แหล่งข่าวพรรคพลังประชาธิปไตย” ย่นอีกเสียงว่า ไม่มีใครทาบทาม “มิ่งขวัญ” มาร่วมงานด้วย .. กระทั่ง อุตตม สาวนายน ว่าที่หัวหน้าพรรค ที่เคยทำงานกับ “มิ่งขวัญ” มา ก็บอกไม่เคยพูดคุยอะไรกัน .. แล้วยังลากไล่ อีกว่า สงสัย “มิ่งขวัญ” ปลอ่ยข่าวเอง สร้างราคาให้อยู่ในสายตา “นายใหญ่ดูไป” กระมัง .. เป็นที่มาของการแถลงข่าวด่วน ทั้งที่สาระแทบไม่มี คิดจะ “ปฏิเสธ” ก็กริ่งกร้าง แจ้งสื่อผ่านโทรศัพท์ หรืออัปคลิป ส่งให้อะไรก็ว่าไป .. ง่าย ๆ ไม่เห็นจะต้อง “เล่นใหญ่” ไปเปิดห้องโรงแรม ตั้งโต๊ะแถลง ให้มากความ .. ฟังไปฟังมาก็ถึงบางอ้อ ที่แท้ถือโอกาสปั่นกระแส แอ็กอาร์ท ยังสนใจงานการเมือง ห่วงปากท้องประชาชน .. ไม่แค้ปฏิเสธ “พลังประชาธิปไตย” ยังโวลัน ถูกทาบทามเยอะ ยังไม่ตัดสินใจร่วมพรรคไหน .. คงเล่นคงว่า “ปั่นกระแส-สร้างราคา” เก่งเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ “ไม่มีใครเอา”.

ช.ชฎา

ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ

ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561... ● โปรดเกล้าฯ ลงมาแล้วกับข่าวที่ทุกคนในศาลาว่าการ กทม.รอเจียหูฟังกันมาตลอด 2 สัปดาห์ก็ถึงคราวแสดงความยินดีกับ ปลัด กทม.คนใหม่ ทิพย์สวย ระวีแสงสูรย์ ที่ยังแรงดีแต่ต้นจนถึงสุดท้ายแม่ระหว่างทางจะมีสื่อ ๆ ว่าอาจ “พลิกสื่อ” แต่สุดท้ายก็ผ่านฉลุยเห็นช่วงหลัง ๆ เจ้าตัวทำงานด้วยท่าทางสบาย ๆ ยิ้มแย้ม... ● ตัดสลับจากมาที่รองปลัด กทม.กันบ้างได้รองปลัดใหม่เข้ามาครบแก้อแล้วแต่ 1 ปีจากนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นท่าน รองปลัดฯ วันทนีญ วัฒนนะ ได้ออกงานต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาเพราะเจ้าตัวขอลาไปฝึกเคล็ดวิชากับหลักสูตรรวมระดับบิกของประเทศเป็นน้องใหม่บักศึกษา วปอ.ถือโอกาสได้พักงานพักกายพักใจ... ● ส่วนการโยกย้ายระดับสำนักก็เป็นการโยกย้ายในงานที่ไม่แตกต่างจากเดิมหรือมีประสพการณ์อยู่พอตัวอาจจะมี บางคนที่คุณเหมือนจะถูกย้ายไปสำนักเกรดบีบางคนก็เป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้มือทำงานที่เล็ง ๆ ไว้ได้เข้ามาผลักดันบางภารกิจของผู้มีอำนาจ...เอาเป็นว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป... ● นำขานหน้ากับพฤติกรรมแย่ ๆ ที่ทำให้คนไทยและชาวกรุงเทพมหานครต้องเสียชีวิตทั้งกรณี ขายนกให้นักท่องเที่ยวราคาสูงล้วย่านราชประสงค์และการขีรถบนทางเท้าที่นักบิดระดับโมโตจีพีชาวอังกฤษยังอึ้ง ถึงกับต้องอัดคลิปให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคนไทยคุ้นเคยแต่เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยในบ้านเมืองที่เจริญแล้ว หวังว่ามาตรการอัปเดตปรับเท่าตัวของท่าน รองผู้ว่าฯ สกสธ ภัททิยกุล จะ



ทิพย์สวย ระวีแสงสูรย์



วันทนีญ วัฒนนะ

ทำให้คนพวกนี้เข็ดหลาบเมื่อถามหาสำนึกยากก็ต้องใช้ยาแรง... ● อีกหนึ่งวาระแห่งชาติที่ส่งเสียงแสดงความคิดเห็นแข็งแรงแห้สำหรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ

ภาพสัตว์ของ กระทรวงเกษตรฯ ที่รัฐบาลเห็นดีด้วยทำให้ ผู้เลี้ยง “หมา-แมว” ต้องขึ้นทะเบียนและที่เป็นปัญหาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวละ 450 บาท แต่งานนี้ก็มีไม่น้อยที่เสียมากกว่า 1 ตัว แถมค่าปรับสูงเป็นหมื่นอีก ส่วนคนที่เห็นด้วยก็มีเพราะควบคุมตรวจสอบหมาของใคร ฉีดยาหรือยังเกิดอะไรขึ้นมีคนที่ต้องรับผิดชอบชัดเจน ก็มีทั้งดีและไม่ดี... ● ขณะที่ในกรุงนั้นแม้จะมีข้อบัญญัติให้ฝังศพใช้ตั้งนานแล้วแต่ในแง่ปฏิบัติยังยากจะทำให้สำเร็จ ...ขนาดให้บริการฉีดวัคซีนฝังไมโครชิพกันฟรี ๆ แถมจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่าง ๆ คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่นำน้องหมามารับบริการ ยังมีสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฝังชิพอีกจำนวนมากสัตว์คิดเชื่อพิษสุนัขบ้าก็มีอยู่ทุกปี...ควรถกกันให้ครบทุกแง่มุมจะได้แก้ปัญหาในภาพรวมไปพร้อม ๆ กัน... ●

ประกาย

กรมการข้าวหนุนชาวนาผลิต ข้าวมาตรฐานGAPเชื่อมโยงตลาด

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมการข้าวหนุนชาวนาผลิตข้าวมาตรฐาน GAP เชื่อมโยงตลาดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเกษมพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าเพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวและคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแบบประชารัฐอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการเชื่อมโยงการตลาด เพื่อส่งต่อข้าวคุณภาพที่มีความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค ทำให้ชาวนามีแรงจูงใจในการผลิตข้าวมีมาตรฐานสร้างรายได้ที่มั่นคง ผู้ประกอบการได้สินค้าข้าวคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกนั่นเอง

จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากเกษตรกรที่ผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร เนื่องจากการจับคู่ธุรกิจ ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) กับผู้ประกอบการ

สามารถวางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงสอดคล้องกับคุณภาพ มีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปเฉลี่ย 500 บาทต่อตันขณะที่ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการสินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร เป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนตลาดข้าวครบวงจร ที่กรมการข้าวได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์กับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานของสินค้าข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้บริโภค ตลอดจนสามารถสร้างเสถียรภาพทั้งด้านราคาและคุณภาพข้าวไทยให้ดียิ่งขึ้น” รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13684

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 111.81 Ad Value: 100,629

PRValue (x3): 301,887

Clip: Black/White

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ชั้นทะเลเบียนหมา-แมว



ชั้นทะเลเบียนหมา-แมว



เป็นที่วิจารณ์มันปาก... ชาวว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายบังคับให้คนเลี้ยงหมา-แมว จะต้องเอาสัตว์เลี้ยงของตนไปขึ้นทะเบียน โดยมีอัตราค่าขึ้นทะเบียนรวมประมาณ 450 บาท/ตัว

สื่อบางสำนักก็ตีข่าวว่า ภาษีหมา-แมว

ปรากฏว่า มีทั้งคนสนับสนุนและคัดค้าน

1. ฝ่ายการเมืองที่ต่อต้าน คสช.ก็กระโดดงับน่องรัฐบาลทันที ด้วยการชี้หน้ากล่าวหาว่า คสช.อับจนหนทางหาเงิน ถึงขนาดจะรีดภาษีจากหมา-แมว

เฉพาะพวกที่ออกความเห็นอย่างหลังนี้ แนะนำให้ คสช.จับไปตอนไขให้หมด เพราะมันมีแบบหมาบ้า

ไม่ศึกษา ไม่อ่านข่าว ไม่ดูข้อเท็จจริงอะไรเลย

ขอให้ได้ดำ ได้จับ ได้ดิสเครดิตไว้ก่อน

สันดานแบบนี้ ยิ่งกว่าหมาบ้า เพราะจวนจะเข้าขั้นหมาขี้เรื้อนไปแล้ว!!!

2. นายสวัสดิ์ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . ที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอนั้น สาระสำคัญที่กรมปศุสัตว์เสนอ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยมี

รหัสข่าว: C-181012005050 (12 ต.ค. 61/06:17)

หน้า: 1/4

วัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ และการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เฉพาะประเด็นเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์นั้น หากผ่านเป็นกฎหมายแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่ทั้งหมดนี้ ยังเป็นแค่ร่าง ยังต้องไปพิจารณาหารือกันอีกหลายขั้นตอน “กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า จะรับฟัง รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช. ต่อไป”

3. ฝ่ายที่คัดค้าน มองว่า เป็นการสร้างภาระเพิ่มสำหรับคนรักสัตว์โดยไม่จำเป็น มันจะทำให้คนเอาหมา-แมวไปปล่อย ไม่เลี้ยงมันแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ฝ่ายที่สนับสนุน มองว่า ถ้าจะเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องพร้อมรับภาระ พร้อมดูแลรักษา ไม่เลี้ยงทิ้งๆ ขว้างๆ เพื่อสวัสดิภาพและสวัสดิการของสัตว์เลี้ยงและสังคมรอบข้างด้วย

ต่างก็มีเหตุผลน่าพิจารณารับฟัง

4. ตรวจสอบไปที่เอกสารการประชุม กรม.เมื่อวานขึ้น ว่าจริงๆ แล้ว มันเป็นอย่างไกันแน่

ปรากฏเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. กำหนดให้เพิ่มบทนิยามศัพท์คำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

3. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมทางทะเบียน และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยกำหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น

4. กำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น

5. กำหนดให้เพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

อัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

(1) คำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท

(2) สมุดประจำตัวสัตว์ ฉบับละ 100 บาท

(3) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท

5. อัตราค่าธรรมเนียมรวม 450 บาทนั้น ผู้ที่จะดำเนินการจัดเก็บคือ อปท. หรือท้องถิ่น

เงินที่จัดเก็บเป็นรายได้เข้าท้องถิ่น เพื่อเป็นงบประมาณดูแลในท้องถิ่นนั้นๆ

ไม่ได้เป็นรายได้เข้ารัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียว

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ที่จะเป็นผู้มีอำนาจบังคับตามข้อบัญญัติ รายละเอียดที่จะออกตามมา คือ

(1) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(2) นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล

(3) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(5) นายกเมืองพัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา

(6) ผู้บริหารองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น

ประการสำคัญ จะมีผลใช้บังคับ 6 เดือน หลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขณะนี้ ร่างยังไม่ถึงสภาเลย อย่างไรก็ตามก็เสร็จไม่ทันรัฐบาล คสช.แน่ๆ

เพราะฉะนั้น ใ้อที่พยายามจินตนาการไปไกลว่า คสช.พยายามรีดภาษีจากหมาแมว ถึงขนาดไปเอาตัวเลขหมาแมว 10 ล้านตัว มาคำนวณว่า จะทำให้รัฐบาล คสช.มีรายได้ 10 ล้าน x 450 = 4,500,000,000 บาท หรือ 4.5 พันล้านบาท

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39 ฉบับที่: 13684

Col.Inch: 111.81 Ad Value: 100,629

คอลัมน์: กวณน้ำให้ใส: ชั้นทะเลเบียนหมา-แมว

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 301,887

Clip: Black/White

แถมด้วยค่าปรับถ้ามีคนที่ทำผิดอีก 25,000 บาท ตัวเลขก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

หาว่ารัฐบาล คสช.จะมีเงินมาลงเยอะขึ้น
พวกที่จินตนาการสร้างความสับสนแบบหลังนี้ มันน่าเวทนา
กว่าหมาจรจัดที่ไม่มีใครเลี้ยงจริงๆ

สารลัม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13684

Col.Inch: 14.57

Ad Value: 13,113

ภาพขาว: 16 ปี มกอช.

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 39,339

Clip: Black/White



16 ปี มกอช. : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบปีที่ 16 โดยมี นางสาวจู่อะดี พงศ์มณีรัตน์ รักษาการแทนเลขาธิการ มกอช. ต้อนรับ

นายกษัตริย์ทบทวน 'พรบ.หมา-แมว'

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกษัตริย์ทบทวน "พ.ร.บ.หมา-แมว" ปมอัตราค่าปรับ-ขั้นตอนดำเนินการ หวั่นเป็นภาระผู้ประกอบการสัตว์ถูกทิ้ง ก่อนชง ครม. อีกครั้ง "วิษณุ" ระบุนายกษัตริย์ไม่เห็นด้วย ถอนมติ ครม. ได้ ขณะที่ รมว.เกษตรพร้อมทบทวนร่วมกับกฤษฎีกา-หน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้กรมปศุสัตว์เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

วานนี้(11 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า นายกษัตริย์มีความกังวลและได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมครม.เมื่อ 10 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นเรื่องการจัดระเบียบ รวมถึงแก้ปัญหาการทารุณสัตว์ที่มีมาในอดีต



พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) ที่เสนอกฎหมายดังกล่าวมีความตั้งใจแก้ปัญหาด้วยการขึ้นทะเบียนไม่ให้มีการทอดทิ้งสัตว์โดยไม่มีควมรับผิดชอบ

นอกจากนี้นายกษัตริย์ยังให้ข้อสังเกตอีกว่า ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการ จึงมอบหมายกระทรวงเกษตรฯ

และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอเข้าครม.พิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ นายกษัตริย์บอกว่า ท่านก็มีสุนัขและรักสุนัขเหมือนกันเห็นด้วยว่ากฎหมายดังกล่าวก็ดี แต่ไม่อยากสร้างภาระให้กับประชาชน เนื่องจากมีการแปรเจตนารมณ์ไม่ตรงกับที่นายกษัตริย์ตั้งไว้ส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เลี้ยงได้นั้นกฎหมายดังกล่าวก็ครอบคลุมแต่ในระยะเริ่มต้นก็คงเริ่มที่สุนัขและแมวก่อนเนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้เสนอให้ครม.พิจารณา จึงควรชี้แจงรายละเอียดให้กับสังคมได้รับทราบ และคณะกรรมการกฤษฎีกายังต้องพิจารณา

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

นายกฯ

ปรับแก้อีกมาก และต้องใช้เวลาไม่น้อย
มีผลบังคับใช้ในทันทีทันใด

โดยในที่ประชุมเมื่อ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ได้แสดงความเห็นที่เหมือนกัน และได้กำชับด้วยว่า หากต้องการจัดระเบียบคนที่ชอบเอาหมาแมวมาเลี้ยงด้วยความเมตตา จนทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนรำคาญ และมีปัญหา นายกฯ ก็เป็นห่วงว่า ถ้าจะต้องไปควบคุมว่าต้องเลี้ยงไว้กี่ตัว เลี้ยงไม่เกินกี่ตัว ถึงจะต้องเสียภาษี และต้องขออนุญาตนั้น เขาจะต้องหาที่ไปปล่อย แล้วใครจะดูแล กทม. ดูแลไหม หรือไม่ ท้องถิ่นดูแลไหม หรือไม่ กระทรวงเกษตรฯ ดูแลไหมหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ หากสังคมไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ กรม.อาจพิจารณาถอนมติ นายวิษณุ ตอบว่า "ได้ เพราะที่ผ่านมาก็มีหลายฉบับ เนื่องจากเมื่อเข้ากฤษฎีกาแล้วมีการแก้ไขมาก ทางกระทรวงจึงเห็นว่า หากแก้ไขมากอย่างนี้ ก็ไม่เอาดีกว่า อย่างนี้ก็มีมาแล้ว"

ขณะที่ นายกฤษฎีกา บุญราช รมว. เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงข้อห่วงใยของ นายกรัฐมนตรี ที่กังวลว่าจะเกิดผลกระทบ เป็นภาระประชาชนในเรื่องอัตราค่าปรับ หากไม่นำมาขึ้นทะเบียนที่สูงเกินไปว่า ร่างพ.ร.บ. นี้ยังไม่ผลบังคับใช้ เป็นร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ ซึ่งในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการของร่างในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ใน

การป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเองมากขึ้น

ยังมีบัญญัติบางประการ เช่น การขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร โดย ครม.จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรฯ รับร่างดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติ ตามความเห็นนายกรัฐมนตรี แล้วนำเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้ง

ในช่วงนี้กรมปศุสัตว์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหากมีความเห็นประการใด เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว สามารถให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแจ้งมาได้ทั้งที่กรมปศุสัตว์ หรือที่แอปพลิเคชัน DLD4.0

ด้านนายสัตวแพทย์สุวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า กรณีประชาชนมีความกังวลเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เมื่อร่างเข้าสู่ สนช. จะมีการตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา อาจมีการแก้ไขให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่าง พ.ร.บ. เป็นการให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์ก็ได้ แต่ถ้าเรียกเก็บจะต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่าง พ.ร.บ. เพื่อแก้ไขปัญหา สัตว์ถูกทอดทิ้งหรือ สัตว์จรจัด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่พักพิง มีการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีน ไม่ต้องอดอยาก เจ็บป่วย เสี่ยงกับการถูกทำร้าย หรือเกิดอุบัติเหตุ